



## 14 Tân Hiền Thánh - Chủ Nhật (20/10/2024)

Thanh Quảng sdb - Ateleia

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ phong thánh cho 11 vị tử đạo và 3 vị sáng lập dòng tu. Những vị thánh này đến từ Syria, Tây Ban Nha, Áo, Ý và Canada.

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ trì thánh lễ phong phước, chính thánh cho 14 Chân thức nâng các ngài lên bậc hiển thánh. Các tân hiển thánh gồm 11 vị tử đạo bị sát hại ở Syria vào thế kỷ 19, cũng như hai nữ tu và một linh mục, cả ba đều là vị sáng lập các dòng tu.

### **11 "Vị tử đạo ở Damascus"**

Đầu mùa hè năm 1860, thị trấn Zahlé chủ yếu là người theo đạo Thiên chúa ở Thung lũng Bekaa, được cho là bất khả xâm phạm, đã rơi vào tay dân quân Druze và chúng đốt cháy thị trấn. Thấy hành động của mình không bị Đế chế Ottoman trừng phạt, vốn được cho là bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, người Druze tiếp tục thảm sát trong nhiều ngày trên khắp Lebanon.

Cuộc thảm sát tiếp tục diễn ra ở Damascus vào tháng 7, nơi có khoảng 4.000 đến 6.000 người theo đạo Thiên chúa bị dân quân hành quyết. Trong số đó, các thành viên của tu viện thánh Phanxicô ở Bab Tuma đã bị tàn sát vào ngày 9 và 10 tháng 7.

Người đứng đầu cộng đồng vào thời điểm đó là Cha Emmanuel Ruiz, một tu sĩ dòng Carmel nhiệm nhật Tây Ban Nha. Khi cuộc nổi loạn nổ ra, ngài nhận ra rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi. Lo sợ rằng nhà tạm sẽ bị xúc phạm, ngài đã đến nhà thờ để rước Mình Thánh (bánh thánh đã được thánh hiến). Ngài bị những kẻ tấn công ngăn cản và bị chặt đầu trên bàn thờ.





### **Gianfranco Pinto Ostuni | Người bảo vệ Đất Thánh**

Bảy tu sĩ Phanxicô khác đã bị giết trong vụ thảm sát ở Damascus: Người Tây Ban Nha là Carmelo Bolta Bañuls, Nicanor Ascanio Soria, Nicolás María Alberca Torres, Pedro Nolasco Soler Méndez, Francisco Pinazo Peñalver, Juan Jacob Fernández và người Áo Engelbert Kolland.

Ba người của Giáo hội Maronite tị nạn trong tu viện cũng bị giết là: François, Abdel Mooti và Raphaël Massabki, một thương gia tơ lụa và hai người anh em của ông đã hỗ trợ tài chính cho các tu sĩ Phanxicô. Họ đã bị người Druze ném từ trên tháp xuống. 11 vị tử đạo của Damascus đã được Đức Piô XI phong chân phước vào năm 1926.



### **Một nữ tu người Canada**

Sơ Marie-Léonie Paradis sinh năm 1840 trong một gia đình Acadian đặc biệt ngoan đạo (bao gồm một số giám mục và một hồng y tổng giám mục Quebec). Từ khi còn nhỏ, sơ đã gia nhập Dòng Nữ Marianite Thánh giá, một dòng tu lo việc giáo dục và bệnh viện, sơ tuyên khấn vào năm 17 tuổi.

Sau đó, sơ làm việc trong tám năm tại một viện mồ côi ở New York, trong thời gian đó, dòng tu của sơ đã phải chịu sự chia rẽ đau đớn. Sau đó, sơ Marie-Léonie được gửi đến Memramcook, nơi sơ được khuyến khích thành lập dòng tu của riêng cho mình vào năm 1880: Dòng Tiểu muội Thánh giá. Cộng đồng của sơ chuyển đến Sherbrooke, Quebec, được phát triển nhanh chóng, trước khi lan sang Hoa Kỳ, Nicaragua và Ý.

Sơ Marie-Léonie qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1912. Năm 1984, sau phép lạ đầu tiên, bà được Đức Thánh Cha John Paul II phong chân phước trong chuyến tông du Canada. Phép lạ thứ hai dẫn đến việc bà được phong thánh là phép lạ chữa lành một đứa trẻ sinh non với các vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng vào năm 1986 tại Quebec. Đứa trẻ đã lớn lên khỏe mạnh và hiện là một giáo viên ngôn ngữ.



### **Người sáng lập Dòng Truyền giáo Consolata**

Cha Giuseppe Allamano (1851-1926) một linh mục người Piedmont được biết đến là người sáng lập Tu Viện Truyền giáo Consolata vào năm 1901 và chi nhánh dành cho nữ vào năm 1910, hai dòng truyền giáo chuyên về công cuộc truyền giáo. Không bao giờ rời khỏi giáo phận của mình, ngài đã đào tạo và gửi hàng trăm linh mục và nữ tu trẻ đi truyền bá Phúc âm trên khắp thế giới.

Vị linh mục người Ý này là người khởi xướng Ngày Truyền giáo Thế giới, được Đức Piô XI thành lập vào năm 1926. (Lễ phong thánh của ngài sẽ diễn ra vào ngày này.)

Dòng của ngài, với 907 linh mục và 519 nữ tu vào năm 2023, đã được sự khích lệ của Đức Hồng Y Giorgio Marengo, Tổng quản Tông tòa của Ulaanbaatar và được phong làm hồng y năm 2022.

Cha Allamano được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 1990. Sự chữa lành kỳ diệu mở ra cánh cửa dẫn đến sự thánh thiện cho vị linh mục thành Turin này đã diễn ra ở Amazon vào năm 1996. Sorino Yanomami, một người đàn ông bản địa, đã bị một con báo đốm cái tấn công, khiến hộp sọ của ông bị nứt vì bị chân con cạp cào, làm lộ ra cả một phần não của ông. Vì xa xôi không được chăm sóc y tế trong tám giờ, trước khi ông được trực thăng đưa đến bệnh viện.

Bên giường bệnh, sáu nữ tu Consolata, một linh mục và một tu sĩ Consolata đã cầu nguyện cùng với vợ của người đàn ông bị thương, cầu xin Chân phước Giuseppe Allamano cầu bầu cho ông.

Cuối cùng, người đàn ông đã tỉnh dậy, sau 10 ngày được phẫu thuật. Sau đó, ông có thể tiếp tục cuộc sống bình thường mà không bị bất kỳ di chứng nào.



### **"Tông đồ của Chúa Thánh Thần"**

Sơ Elena Guerra (1835-1914), người Ý, sáng lập Hội dòng Oblates of the Holy Spirit, được gọi là Dòng Nữ tu Thánh Zita vào năm 1911. Sơ bước vào đời sống tu trì sau khi tham dự một phiên họp của Công đồng Vatican I năm 1870, và thành lập Dòng Oblates of the Holy Spirit tại Lucca năm 1882.

Thông qua nhiều lá thư, sơ đã khuyến khích Đức Thánh Cha Leo XIII củng cố lòng sùng kính Chúa Thánh Thần. Đức Gioan XXIII, người đã phong chân phước cho sơ vào năm 1959, đã gọi sơ là "tông đồ của Chúa Thánh Thần".

Dòng của sơ ban đầu được dành riêng cho việc giáo dục trẻ nữ, và một trong những học trò đầu tiên của bà là Thánh Gemma Galgani, một nhà thần bí đã qua đời ở tuổi 25 và được phong thánh vào năm 1940. Dòng của sơ Elena Guerra có 216 nữ tu vào năm 2023.

Phép lạ thứ hai mở ra cánh cửa cho việc phong thánh của sơ là phép lạ chữa lành cho một người đàn ông Brazil bị ngã từ ngọn cây mà ông đang cắt tỉa. Đối mặt với một bệnh nhân bị chấn thương não rất nghiêm trọng, phức tạp do viêm phổi và viêm

gan, các bác sĩ đã ngừng thuốc an thần trong một ngày và tuyên bố ông ta đã chết. Các thành viên của Phong trào Canh tân Đặc sủng sau đó đã cầu nguyện với Chân phước Elena Guerra để xin sơ chuyển cầu. Sau 21 ngày, sức khỏe của bệnh nhân cuối cùng đã được cải thiện và ông ấy có thể trở lại cuộc sống bình thường sau vài tuần.